



ไทยโพสต์

Thal Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 26 กุมภาพันธ์ 2562

ปีที่: 23

ฉบับที่: 8143

หน้า: 1(ขวา), 10

Col.Inch: 32.55 Ad Value: 27,667.50 PRValue (x3): 83,002.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ชะลอคดีการเมืองช่วงก่อนเลือกตั้งวันเสียเปรียบกัน

ชะลอคดีการเมือง ช่วงก่อนเลือกตั้ง วันเสียเปรียบกัน

ไทยโพสต์ ● ประธาน ป.ป.ช.ตัดพ้อปราบ
โกงเป็นวาระระดับชาติแต่ให้งบแค่ 3 พัน
ล้าน คิดเป็น 0.1% ของ พ.ร.บ.งบประมาณ
เผยชะลอคดีการเมืองก่อนเลือกตั้ง วันนี้อาจ
เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกัน ยันหลัง
เลือกตั้งทำเนียบผ่านมาใกล้เสร็จแล้ว

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ต.อ.
วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อ่านต่อหน้า 10

ชะลอคดี

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธานเปิด
งานสัมมนาระหว่างคณะกรรมการ
ป.ป.ช.และผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาห
กิจ เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริ
หารรัฐวิสาหกิจ โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า
ปัจจุบันมีผู้ประกาศตัวเสนอเป็นตัวแทน
ประชาชนในการทำงานนิติบัญญัติ
และบริหารประเทศ ดังนั้นต้องแสดง
เจตจำนงทางการเมืองเรื่องการป้องกัน
การทุจริต ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 2
ของยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตระยะที่ 3

พล.ต.อ.วัชรพลกล่าวว่า ปัจจุบัน
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ดำเนินการกำกับ
ติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ
อย่างไรก็ดีงบประมาณที่ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตต้องมีการปรับปรุง
พัฒนา ยกตัวอย่างรัฐวิสาหกิจทั้งหมดมี
ทรัพย์สินมากกว่า 12 ล้านล้านบาท

“ขณะที่ พ.ร.บ.งบประมาณ 2562
มีงบ 3 ล้านล้านบาท แต่งบที่ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาการทุจริตตกปีละ 3 พัน
ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.1% ของ พ.ร.บ.
งบประมาณเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ทั้งที่บอกว่าเป็นวาระแห่งชาติ
เงิน 3 พันล้านบาทเป็นเงินเดือนของ
หน่วยงานสำคัญในการปราบปรามการ
ทุจริต เช่น ป.ป.ช., สำนักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ดังนั้นต้อง
อาศัยเครือข่ายประชาชนที่อยู่ในภาค
เอกชนให้ความร่วมมือด้วย” ประธาน
ป.ป.ช.กล่าว

พล.ต.อ.วัชรพลให้สัมภาษณ์ถึง
กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ทำหนังสือ
เสนอหลักเกณฑ์ป้องกันการทุจริตเชิง
นโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (กกต.) ไปดำเนินการตรวจ
สอบนโยบายของแต่ละพรรคการเมือง
ว่า หลังจากนั้น กกต.ต้องไปดูหลักเกณฑ์
ดังกล่าว รวมทั้งส่งหลักเกณฑ์ให้พรรค
การเมืองต่างๆ นำไปเปรียบเทียบกับ
นโยบายที่พรรคนำเสนอ โดย ป.ป.ช.จะ

มีการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
นโยบายพรรคการเมือง หากพบว่าเข้า
ข่ายผิดกฎหมายหรือมีความผิดทาง
อาญาจะมีการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป
ถือว่าเป็นการทำงานเชิงรุกของ ป.ป.ช.
โดยวิเคราะห์นโยบายไว้ก่อนว่าเป็น
อย่างไร ไม่ต้องให้คนมาร้องเรียนหลัง
จากที่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว

“ในช่วงนี้อยู่ระหว่างเลือกตั้ง
ป.ป.ช.ได้หารือกัน และกรรมการทุก
คนรับทราบแล้วว่าจะยังไม่มีการสรุป
คดีที่เกี่ยวกับแคนดิเดตนักการเมืองใน
ช่วงก่อนเลือกตั้ง เพราะอาจเกิดความ
ความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง
โดยหลังเลือกตั้ง ป.ป.ช.จะมีการดำเนิน
การสรุปคดีที่เกี่ยวกับนักการเมืองหลาย
คดี ที่ผ่านมามีดำเนินการใกล้เสร็จแล้ว”
พล.ต.อ.วัชรพลกล่าว

ส่วนกรณีช่วงเดือน ต.ค.62 ที่
ป.ป.ช.จะเป็นประธานการประชุมประ
จำปีของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต
ในภูมิภาคอาเซียน (SEA-PAC) โดย
หยิบยกคดีสินบนโรงไฟฟ้าขนอม และ
คดีปลุกป่าล้มน้ำมันที่อินโดนีเซียมา
หารือ และจะแล้วเสร็จในปี 2562
นั้น พล.ต.อ.วัชรพลกล่าวว่า ปัจจุบัน
ทั้ง 2 คดีมีความคืบหน้าไปมาก ได้สอบ
ปากคำผู้ถูกกล่าวหาและผู้ที่เกี่ยวข้อง มี
การเพิ่มชื่อผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 2 คดี แต่
ไม่ขอระบุในรายละเอียด เชื่อว่าทั้ง 2
คดีนี้อาจเสร็จสิ้นภายในกลางปีนี้ หรือ
อย่างช้าที่สุดคือภายในปี 2562.